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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งท่ี  4/2568 
วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 

ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม  ชั้น 4  อาคาร ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
............................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย       
2. นายอนันต์ วรธิติพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. นายมานัส ทารัตน์ใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
6. นายอายุส ภมะราภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. นายวินัย ปราบริปู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. รองศาสตราจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี        
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ เข็มมงคล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รดี ธนารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี แสงอุทัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
16. นางสาวพิมพ์รดา ธรรมีภักดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
17. รองศาสตราจารย์อิสระ อินจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
18. รองศาสตราจารย์สิริวดี พรหมน้อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
20. รองศาสตราจารย์เจษฎา มิ่งฉาย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย     ลาประชุม 
2. นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ             ลาประชุม 

มหาวิทยาลัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา พิญญาพงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ลาประชุม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ       ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปริญญา บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางณัฐชยา จะระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผูช้่วยเลขานุการ 
3. นางสาวศุภมาส มณเฑียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผูช้่วยเลขานุการ   
4. นางสาวอารีย์ นาคมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผูช้่วยเลขานุการ   
5. นางสาวกุลณี รักษา นิติกร          ผูช้่วยเลขานุการ 

/ผู้เข้าร่วม... 

ผานการรับรองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
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-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
6. รองศาสตราจารย์กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี                ผู้แถลง 

อุตสาหกรรม        
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ นาคใจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์    ผู้แถลง 

และเทคโนโลยี      
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี มณีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ  เข้าร่วมรับฟัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาวเด่น อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีฯ     เข้าร่วมรับฟัง 
9. นายธนัย เนียมกุญชร ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   เข้าร่วมรับฟัง 

 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30  น. 
 

รองศาสตราจารย์พิน ิต ิ  รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที ่ประชุมเห็นว่า
คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุม 

รองศาสตราจารย์เจษฎา  มิ ่งฉาย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตเลื ่อนวาระที ่ 4.1 
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มาพิจารณาเป็นอันดับแรก 

 

4.1  ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
 

ด้วย รองศาสตราจารย์กันต์  อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 นั้น เพื่อให้การ
ได้มาซึ ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ ๖                    
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ ่งกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕61 รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  กลุ่มผู้ดำรง
ตำแหน่งคณบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1233/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ลงวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2568  ได้แก ่

1) รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์   อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  กรรมการ 
3) รองศาสตราจารย์สิริวดี  พรหมน้อย      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

                                                               กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการดำเนินการเลือกได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก ตามประกาศคณะกรรมการ

ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกและผู้มีสิทธิ ได้รับเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  ลงวันที่ 
28 มีนาคม พ.ศ. 2568 และได้ดำเนินการจัดประชุมในการประชุมคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 

ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางสาวพิมพ์รดา  ธรรมีภักดี  คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร                 
พ.ศ. ๒๕61 ความว่า 

/ข้อ 7... 
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“ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกนำรายชื ่อผู ้ได้ร ับเลือกในข้อ 6(3) เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่อประกาศผลการเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหารโดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี  
นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกเป็นต้นไป 

ในกรณีที ่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ้ดำรงตำแหน่งบริหารว่างลงตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มีการดำเนินการให้ได้มาแทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้นั้นอยู่ใน
ตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้” 

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกให้ นางสาวพิมพ์รดา  ธรรมีภักดี  คณบดี                           
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน              
พ.ศ. 2568 โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งจะครบวาระ               
ในการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2570 

มติที่ประชุม ประกาศผลการเลือกให้ นางสาวพิมพ์รดา  ธรรมีภักดี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู ้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตั ้งแต่วันที ่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยมีวาระในการ                
ดำรงตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 18 
มกราคม พ.ศ. 2570 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   

๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม 
 

รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานในที ่ประชุม แจ้งให้                     
ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม จำนวน 4 คน ได้แก ่ 

1. รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายสมาน  คุณากรไพบูลย์ศิริ    ประธานกรรมการส่งเสริมฯ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา  พิญญาพงษ์   กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  พิระภาค    กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ 
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2   เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.2.1  ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ตามที่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล  เกษวิริยะกิจ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธาน                 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั ้งแต่วันที ่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2568 นั ้น รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  
อธิการบดี ได้ดำเนินการตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. 2566 โดยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการเลือกตั ้ง ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที ่ 1074/2568                       
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568  

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการได ้กำหนดขั ้นตอน วิธ ีการ และระยะเวลาในการเล ือกตั ้งประธานสภาคณาจารย์                    
และข้าราชการ โดยกำหนดให้มีการรับสมัครผู ้ประสงค์เข้ารับการเลือกตั ้ง ระหว่างวันที ่ 20 -27 มีนาคม                  
พ.ศ. 2568 และกำหนดให้ มีการลงคะแนนเลือกตั ้งในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยผู ้ที ่ได้รับเลือก                  
จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นต้นไป และมีวาระเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

บัดนี้ได้ดำเนินการตามกำหนดการเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปกรณ์  เข็มมงคล โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 – 5 กันยายน พ.ศ. 2569
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตให้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 1.2.2  มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Project Flagship โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงิน 
                    และแนวทางการเพิ่มรายได้ มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (กลุ่ม 3) 
  

รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 
Project Flagship โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและแนวทางการเพิ่มรายได้ “กลุ่มพัฒนาชุมชน
ท้องถิ ่นหรือชุมชนอื ่น” กลุ ่ม 3 ซึ ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                    
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เสนอโครงการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวด  
และได้รับการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงเยี่ยมชมโครงการจากผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี                
จะได้รับรางวัลและนำเสนอการดำเนินงานของโครงการแบบบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและภาคี
เครือข่าย รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 ในวันที่ 30 เมษายน              
พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุม JUBLIEE ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ จึงนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2.3  รายงานความก้าวหน้าจากสถานการณ์แผ่นดินไหว 
 

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื ่อวันที ่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้                  
ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ดูแลงานโยธาและสถาปัตยกรรม กองนโยบายและแผน ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้าง
อาคารภายในมหาวิทยาลัยผลการตรวจสอบพบว่า  โครงสร้างของอาคารไม่มีความเสียหายหรือได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีความเสียหายในบางพื้นที่เฉพาะ เช่น กระจก
และกระเบื้องตกหล่นและแตกหักในบางจุดเท่านั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

นางศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัย
ควรจัดทำแนวทางปฏิบัต ิงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) สำหรับการอพยพ
บุคลากรและนักศึกษาในกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.3  เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ 
 

 -ไม่มี- 
/1.4 เรื่อง... 
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๑.4  เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.4.1 แผนการดำเนินงานของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์  เข็มมงคล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที ่ประชุม               
ทราบว่า ภายหลังจากที่ได้รับการเลือกตั ้งเมื ่อวันที ่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 ได้กำหนดจัดการประชุม                  
สภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งแรก ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568 ในระยะแรกของการดำเนินงาน                    
มีความตั้งใจที่จะผลักดันประเด็นที่ได้ให้สัญญาไว้กับประชาคมมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการและ
ความมั ่นคงของบุคลากร  ซึ ่งจะดำเน ินการผ ่านกระบวนการมีส ่วนร ่วม และอยู ่ภายใต ้กรอบของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีแผนที่จะจัดประชุม
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากประชาคม และจะรวบรวมประเด็นสำคัญ               
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั ้งที ่  3/๒๕68                
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568 และได้ส่งให้คณะกรรมการได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว สรุปผลได้ดังนี้ 

๑.  กรรมการรับรองรายงานการประชุม จำนวน   21   คน   
2.  กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข จำนวน     2   คน ดังนี้ 
 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ขอเพ่ิมเติมข้อความหน้าที่ 21 วาระที่ 6.1 บรรทัดที่ 4 ดังนี้ 
      “...เพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้คณะกรรมการชุดนี้สิ้นสุดภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย                     

จากสภามหาวิทยาลัยและได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนจัดตั้งและดำเนินการ                 
ของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ เป็นผลสำเร็จในระยะแรกแล้ว เพื่อส่งต่อให้เป็นภาระงานปกติของ
มหาวิทยาลัยต่อไป” 

2. นางศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
           หน้าที่ 24 ข้อ 7.1 บรรทัดที่ 4 
           เดิม “เป็นสำนักงานสีเขียว...เป็นมูลค่าเชิงตราสินค้า” 
           ให้แก้ไขเป็น “เป็นสำนักงานสีเขียว...เป็นมูลค่าเชิงภาพลักษณ์องค์กร” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 3/๒๕68 และมอบหมายให้แก้ไขตามที่
คณะกรรมการขอแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
 

 ได้เลื่อนวาระที่ 4.1  ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
ไปพิจารณาเป็นอันดับแรกเรียบร้อยแล้ว 
 

 4.2  พิจารณาการขออนุมัติปริญญา  
 

ด้วยมีผู ้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาจึงได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักศึกษาตามข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
จำนวน 2 คน 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 
จำนวน 35 คน 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๖  
จำนวน 36 คน 

 

ระดับปริญญาตรี 
 

 

 

ระดับปริญญาโท 
 

 

 
/เพ่ือ... 

หลักสูตร        
ปีการศึกษา 2566 

/ภาคเรียนที ่
ปีการศึกษา 2567 

/ภาคเรียนที่ 
ปีการศึกษา 2568 

/ภาคเรียนที่ รวม 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

    11 
9 
1 
5 
2 
4 
4 
1 

    11 
9 
1 
5 
2 
4 
4 
1 

รวม     37     37 

หลักสูตร        
ปีการศึกษา 2566 

/ภาคเรียนที ่
ปีการศึกษา 2567 

/ภาคเรียนที่ 
ปีการศึกษา 2568 

/ภาคเรียนที่ รวม 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

  1  2 
2 

16 
9 
5 

1   20 
11 
5 

รวม   1  4 30 1   36 



 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ ครั้งท่ี 4/2568 

-๗- 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความว่า 

“มาตรา  ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(4) อนุมัติปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร” 

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ                
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568  เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติปริญญา  ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2566  จำนวน  1  คน 
2. อนุมัติปริญญา  ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 37 คน 

 3. อนุมัติปริญญา  ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 4 คน 
4. อนุมัติปริญญา  ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 30 คน 
5. อนุมัติปริญญา  ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2568  จำนวน 1 คน 

 

4.3  พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ            
                 พ.ศ. .... 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย                     
การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้ระยะหนึ่งแล้ว  ด้วยในส่วนที ่เกี ่ยวกับระยะ               
สัญญาจ้าง อัตราค่าจ้าง สิทธิการลา และอ่ืน ๆ ของลูกจ้างชาวต่างประเทศตำแหน่งผู้สอน ยังไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ และวิธ ีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที ่มีสัญญาจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง                   
ที่ กค 0420/ว 492 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
ที่มีสัญญาจ้าง รวมไปถึงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงระเบียบ
ดังกล่าวใหม่ทั้งฉบับ 

มหาวิทยาลัยจึงยก (ร ่าง) ระเบียบมหาวิทยาล ัยราชภัฏอุตรด ิตถ์ ว ่าด้วย การจ้างลูกจ ้าง                        
ชาวต่างประเทศ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1.  การประชุมคณะกรรมการยกร่าง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567  

2. การประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรอง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ ของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่  1/๒๕๖8 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 

  จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อเสนอแนะ 1. กรณีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีประเด็นที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างชาวต่างประเทศ โดยในภาคเอกชน               
มีแนวปฏิบัติตามระเบียบใหม่ ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่างการจ้างแรงงานต่างชาติในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (Specialist) กับการจ้างในลักษณะงานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านสติปัญญา (Knowledge-
based Work) ความแตกต่างดังกล่าวอาจมีผลต่อแนวทางการหักภาษี ณ ที ่จ่าย และอาจเกี ่ยวข้องกับ                
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ จึงควรพิจารณาและศึกษารายละเอียด                  
ทางกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบยีบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

/2. การ... 



 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ ครั้งท่ี 4/2568 

-๘- 

2. การปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ ่มเติมรายละเอียดในรูปแบบของสัญญาจ้างที ่ใช ้เป็นมาตรฐาน                
ของทางราชการ ซึ ่งแตกต่างไปจากที ่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง จะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบ                       
จากสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนดำเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. การกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างชาวต่างประเทศในข้อ 6 (3) “มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์                
แต่ไม่เกินหกสิบปี” ข้อความดังกล่าวได้นำหลักเกณฑ์จากระเบียบเกี่ยวกับข้าราชการมาใช้ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้อง
ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดกับกรณีของการจ้างคณาจารย์ตามสัญญาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย                
มีอำนาจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้เหมาะสมกับลักษณะงานและบริบทของสถาบัน จึงอาจพิจารณา
กำหนดช่วงอายุที่สูงกว่าที่ระบุไว้ได้โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2568 
และมอบหมายให้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

4.4  พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
                 จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดค่าอาหาร                     
และเครื่องดื่มจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 บังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ด้วยการเบิกจ่ายเงิน                        
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมและการฝึกอบรมของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย พบว่า 

  ข้อ 6 อัตราค่าอาหารและเครื่องดื่ม กำหนดดังนี้ 
  6.1 อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมและการฝึกอบรม 
   (1) อบรม/ประชุมในมหาวิทยาลัย เบิกได้ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน 
   (2) อบรม/ประชุมนอกมหาวิทยาลัย เบิกได้ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน 

  โดยสถานที่ที่ใช้ในการอบรม/ประชุม ตามข้อ 6.1 (1) และ (2) เกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อความ                        
ในหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) จึงเป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัย จึงได้ทบทวนแก้ไขเปลี ่ยนแปลงสถานที่ที ่ใช้ในการอบรม/ประชุม ในข้อ 6 6.1                  
ให้เป็นไปตามข้อความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 
เพื่อให้การเบิกจ่ายอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมและการฝึกอบรมของส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายได้ไม่เกินสิทธิตามที่หนังสือกระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อความสอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวใหม่ทั้งฉบับ 

มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดค่าอาหารและ
เครื ่องดื ่มจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ทั ้งนี ้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดังนี้ 

1.  การประชุมคณะกรรมการยกร่าง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย                 
ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567  

2. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ ของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่  1/๒๕๖8 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 

  จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
/ข้อเสนอแนะ... 



 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ ครั้งท่ี 4/2568 

-๙- 

ข้อเสนอแนะ 1. ให้แก้ไขข้อ 6 เป็น “อัตราค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม กำหนดดังนี้” 
2. ให้แก้ไขข้อ 6 (1) เป็น “ค่าอาหารว่างหรือเครื่องดื่มในการฝึกอบรมหรือการประชุม” 

  3. ให้แก้ไขข้อ 6(1) (1.1) และ (1.2) ดังนี้ 
                (1.1) ในสถานที่ราชการ เบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อมื้อต่อคน 
      (1.2) ในสถานที่เอกชน เบิกได้ไม่เกิน 50 บาท ต่อมื้อต่อคน 

 4. ให้แก้ไขข้อ 6(2) เป็น “ค่าอาหารในการฝึกอบรมหรือการประชุม เบิกได้ไม่เกิน 120 บาท ต่อมื้อ                
ต่อคน” 

มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว ่าด้วย การกำหนดค่าอาหารและเครื ่องดื่ม                    
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2568 และมอบหมายให้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

4.5  พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษาสำหรับนักศึกษา 
                 คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... 
 

  อ้างถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งได้ตะหนักถึง                     
ความมีวินัยเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นคนดี และการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขในสังคม และสะท้อนให้เห็นถึง                        
ความมีระเบียบเรียบร้อยในวิชาชีพการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นว่าควรมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ                           
วินัยและบทลงโทษ สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติ ให้นักศึกษา                       
คณะพยาบาลศาสตร์มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในวิชาชีพการพยาบาล มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มี                   
ระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษาสำหรับ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 
 1.  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
พ.ศ. 2567 
  2.  การประชุมคณะกรรมการยกร่าง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย                   
ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567  
  3. การประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรอง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ ของมหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่  1/๒๕๖8 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 

  จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อเสนอแนะ 1. อำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ควรเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันกับการดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยใช้ฐานอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม 

2. ให้แก้ไขข้อ 13 เป็น “เมื่อนักศึกษาถูกตัดคะแนนและความผิดที่โดนตัดคะแนนเป็นความผิดเล็กน้อย
ให้โอกาสนักศึกษาในการหักล้างคะแนนโดยการบำเพ็ญประโยชน์แก่ทางคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชนตาม
สมควรแก่เหตุ โดยไม่นับเป็นชั่วโมงจิตอาสาในการยื่นขอทุนยืมเงินเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ให้คณบดีหรือรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้พิจารณา”  

 
 
 
 

/3. ควร... 
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3. ควรให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพแก่นักศึกษา
พยาบาล โดยเน้นการพัฒนาสภาวะจิตใจ ความเมตตา และลักษณะความเป็นมนุษย์ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ของพยาบาลในอนาคต หากสามารถบรรจุแนวทางดังกล่าวไว้ในระเบียบหรือคู่มือปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์
ได้ จะช่วยให้อาจารย์ที ่ปรึกษามีแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถกำหนด                   
แนวทางการอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีลักษณะของนักศึกษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
และตามแนวทางของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากลได ้

4. ควรดำเนินการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2549 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและพฤติกรรมของนักศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงให้เหมาะสมกับแนวทาง             
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากมีบางข้อที่ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5. การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อ 13 ควรกำหนด หลักเกณฑ์และเหตุผลที ่ชัดเจนในการดำเนินการ 
โดยเฉพาะกรณีที่ให้นักศึกษามีโอกาสหักล้างคะแนนความประพฤติ เนื่องจากหากเปิดโอกาสให้มีการช่วยเหลือ
หรือยกเว้นเป็นรายกรณีโดยไม่มีหลักเกณฑ์ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมในหมู่นักศึกษาที่ไม่ได้รับโอกาส
เดียวกัน และอาจนำไปสู่การร้องเรียนหรือความขัดแย้งภายในองค์กร ดังนั้น หากจะเปิดโอกาสให้มีการหักล้าง
คะแนนความผิด ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าสามารถดำเนินการได้ในกรณีใดบ้างรวมถึงต้องมีแนวทางการพิจารณา 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนักศึกษาทุกคนอย่างแท้จริง                   
ซึ ่งผู ้มีอำนาจในการพิจารณาควรเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการเนื ่องจากบางเรื ่องเป็นเรื ่องของความ
รับผิดชอบที่นักศึกษาไม่สามารถหักล้างคะแนนความประพฤติได้ 

6. เพ่ือให้การจัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษาสำหรับนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ควรหารือร่วมกับนายอายุส 
ภมะราภา และนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงบุคลากรหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษาสำหรับ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย             
ไปพิจารณาดำเนินการ และดำเนินการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา                      
พ.ศ. 2559 ให้เหมาะสมกับแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน 

4.6  พิจารณาการขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256๘ (จัดสรรครั้งที่ ๒)                     
 

จากประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 161,859,300 บาท                       
(หนึ ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื ่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรร
งบประมาณครั้งที่ 1 ไปแล้ว คิดเป็นเงิน 124,959,700 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณจำนวน 36,899,600 บาท (สามสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องขอจัดสรรงบประมาณ ครั ้งที่ 2 จำนวน 28,000,000 บาท                
(ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพ่ือดำเนินการใน 2 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 

 
 
 

/1. การชำระ... 
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1. การชำระค่าไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินงาน           

ไม่ว่าจะเป็นการให้แสงสว่างในห้องเรียน การใช้งานเครื่องมือทางการศึกษา หรือการรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง การชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระหรือครบกำหนดจึงเป็นภาระหน้าที่ซึ่งไม่อาจ
ละเลย เพ่ือให้การเรียนการสอนและการบริการชุมชนดำเนินไปอย่างราบรื่น 

หากมหาวิทยาลัยค้างชำระค่าไฟฟ้า อาจนำไปสู่การหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบ            
ต่อการต่อการเรียนการสอน การวิจัยและการปฏิบัติงานในทุกมิติ  การจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้               
จ ึงเป็นการรับประกันความมั ่นคง ความต่อเนื ่องของการดำเนินงาน เป็นแบบอย่างที ่ด ีและร ักษา                     
ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย 

จากประมาณการค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระตลอดปีงบประมาณ จำนวน 26,000,000 บาท (ยี่สิบหกล้าน
บาทถ้วน) มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6,780,200 บาท (หกล้านเจ็ดแสน          
แปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และมีงบประมาณเหลือจ่ายจากค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 3,843,400 บาท               
(สามล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 10,623,600 บาท (สิบล้านหกแสนสองหมื่น
สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) เพื่อชำระ              
ค่าไฟฟ้าที่ยังค้างชำระและครอบคลุมค่าใช้จ่ายในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 

 

2. งานเตรียมการเปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ (ศว.สอ.) ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญ รองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับสังคมสูงวัย พิธีเปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ                
มีความจำเป็น ทั้งในแง่ปฏิบัติและสัญลักษณ์ เพราะช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  แสดงความพร้อม              
และความน่าเชื่อถือให้ชุมชนและผู้ใช้บริการมั่นใจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยที่เน้นความเป็นสิริมงคล และกำหนดจุดเริ่มต้นการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ 
เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,000,000 บาท                
(สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานดังนี้ 

2.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับเตรียมงานและพิธีการต่าง ๆ ในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
       งบประมาณนี้จัดสรรเพื่อการเตรียมงานและพิธีการเปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ

ให้สมเกียรติและราบรื่น ได้แก่ 
   1. การจัดตกแต่งสถานที่ ด้วยการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด ซุ้มประตู และป้าย

ต้อนรับ 
   2. อาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม 
   3. พาหนะและที่พัก การจัดเตรียมพาหนะรับส่งและที่พักที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน           

จากหน่วยงานต่าง ๆ 
   4. การบริหารจัดการบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมและจัดระเบียบเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

และเป็นระบบ 
   5. การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบแสง สี เสียง อุปกรณ์นำเสนอ และสิ่งสนับสนุนอ่ืน 

เพ่ือให้พิธีดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ 
   6. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการดำเนินงาน 
 

/2.2 ค่าใช้จ่าย... 
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2.2  ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ ในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
      งบประมาณนี้ครอบคลุมการจัดซื ้อและติดตั้งอุปกรณ์ที ่จำเป็นเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงาน             

ของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ 
         1. จัดซื้อพรมสำหรับทางเดิน เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกในการเคลื่อนไหว 
          2. จัดซื้อชุดโซฟารับแขก สำหรับพื้นที่ต้อนรับ 

             3. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือรองรับระบบไฟฟ้าภายในศูนย์เวชศาสตร์ฯ 
                    4. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือการสื่อสารและการจัดการข้อมูล 
                   5. จัดซื้อม่าน เพ่ือปรับแสงภายในอาคาร 
                    6. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนการดูแลและฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.3  ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงอาคารสถานที่ ในวงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
   งบประมาณนี้จัดสรรเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของศูนย์เวชศาสตร์

ฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
            1. ปรับปรุงลานจอดรถ เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจอดยานพาหนะ 

        2. ปรับปรุงห้องสำหรับการต้อนรับ  
         3. ปรับปรุงห้องสำหรับผู้ติดตาม  
         4. ปรับปรุงสวนด้านหลังอาคารให้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนที่ร่มรื่นสำหรับผู้สูงอายุ 
         5. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม เพ่ือเสริมสร้างความสวยงามและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการฟ้ืนฟู
สุขภาพจิตและกาย 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 
ความว่า 

“ข้อ ๒๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๑ (๑) เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในวงเงินร้อยละแปดสิบของประมาณการ
รายได้ประจำปีงบประมาณและส่วนที่เหลืออีกร้อยละยี่สิบให้กันไว้เพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม
ตามเหตุผลและความจำเป็น” 

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256๘ (จัดสรร
ครั้งที่ ๒) จำนวน 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2568        
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยมีการเสนอขอใช้งบประมาณส่วนกลางมาสนับสนุนค่าไฟฟ้าทุกปีอย่างต่อเนื ่อง                  
แม้ว่าที่ผ่านมาเคยมีโครงการปรับปรุงระบบพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่จนถึงปัจจุบันซึ่งผ่านมาแล้วกว่า 2 ปี 
หากสามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ จะช่วยลดภาระงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั ้น มหาวิทยาลัยควรรายงานความก้าวหน้า ปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล ่าว                     
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถกำกับ ติดตาม และเสนอแนวทางสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 

/2. แม้ว่า... 



 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ ครั้งท่ี 4/2568 

-๑๓- 

  2. แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง แต่การใช้จ่ายงบประมาณต้องมี     
ความรอบคอบและชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้ความสำคัญกับแนวคิด Green Office เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  แสดงความยินดีที่จะทำหน้าที่                 
เป็นพี ่เล ี ้ยงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ ่งจะช่วยสนับสนุนการลดการใช้พลังงานในทุกมิต ิในการดำเนินการ                          
โดยการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการ แต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน กำหนดเป้าหมายในการ
ลดการใช้พลังงาน พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง การตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ เช่น อัตราการลดลงของการ                 
ใช้พลังงานในแต่ละปี เพ่ือให้สามารถประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ   

  3. แม้ว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะได้มีการดำเนินการสำรวจการใช้พลังงานของแต่ละอาคารแล้ว                   
แต่เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรแต่งตั้งคณะทำงาน
เฉพาะกิจที ่มีอำนาจหน้าที ่ในการขับเคลื ่อนงานด้านพลังงานโดยตรง พร้อมทั ้งกำหนดแผนงาน กลยุทธ์                   
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ 

มติที่ประชุม อนุมัติ การขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256๘ (จัดสรรครั ้งที ่ ๒) จำนวน 
28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป 

 

 4.7  พิจารณาการขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดสรรครั้งที่ 2  
                 ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต                         
ได้มีการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีข้อมูลจำนวนผู้สมัคร                 
ผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และมีผู้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณการรายรับ จำนวน 6,108,400 บาท 
(หกล้านหนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

 

คณะ/สาขาวิชา 
จำนวน 
ผู้สมัคร 
(คน) 

จำนวน 
ผู้ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่  

(คน) 

จำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา (คน) 

บุคคลภายนอก 
ผู้รับทุน 
มรอ. 

คณะครุศาสตร ์     
หลักสูตรและการสอน (แผน 1.1) 16 15 12 3 
หลักสูตรและการสอน (แผน 1.2) 25 21 19 2 
บริหารการศึกษา (แผน 1) 78 30 30 - 
บริหารการศึกษา (แผน 2) 77 33 32 1 

คณะวิทยาการจัดการ     
บริหารธุรกิจ 3 3 3 - 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
การจัดการงานวิศวกรรม 7 5 5 - 

รวม 206 107 101 6 
 
 
 
 
 

/ประมาณ... 
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ประมาณการรายรับ 
รายการ จำนวน/บาท 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 103,000 
ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา 181,900 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,717,500 
ค่าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 102,000 
ค่าสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 4,000 

รวม 6,108,400 
 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 ข้อ 11(1) และข้อ 22 ความว่า 

“ข้อ 11 นอกเหนือจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้ ดังนี้ 
(1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ข้อ 22 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                

ตามข้อ 11(1) เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในวงเงินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ประจำปี
งบประมาณและส่วนที่เหลืออีกร้อยละยี่สิบให้กันไว้เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามเหตุผล  
และความจำเป็น” 

ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงนำเสนอประมาณการรายจ่ายร้อยละ 80             
ของประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ จำนวน 4,886,720 บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพัน             
เจ็ดร้อยยี ่สิบบาทถ้วน) โดยนำส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 เป็นเงิน 1,221,680 บาท               
(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ประมาณการรายรับ 6,108,400 
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ 4,886,720 
นำส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 1,221,680 

 

ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติ การขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดสรรครั้งที่ 2 ศูนย์ส่งเสริม
บัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน  4,886,720 บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) 

 

 4.8  พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ   
                 ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) 
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๘)  จึงนำเสนอต่อ                
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

/1. การประชุม... 
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/8. หลักสูตร... 

1.  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗     
เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗   

2.  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๘   

3. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม                 
พ.ศ. ๒๕๖๘   

4. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568  
ข้อเสนอแนะ 1. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งที่มีความประสงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนิน

งานวิจัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้น เพื่อส่งเสริม
นักศึกษาให้มีโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานที ่จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ             
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

   2. สภาวิศวกรรมควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมไว้จำนวน 7 สาขา ในส่วนของสาขาสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันสภาวิศวกรรมสามารถออกใบรับรองวิชาชีพให้ได้แล้ว โดยผู้มีสิทธิดำเนินการแสดงตน             
เพื ่อขอรับใบอนุญาต ซึ ่งจะต้องสำเร ็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ตามที ่กำหนด ทั ้งนี้                      
ควรตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเพื่อพิจารณาว่าสามารถ
ดำเนินการขอรับใบอนุญาตได้หรือไม ่

   3. หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรร่วมสมัยที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้ความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว               
จึงไม่ควรออกแบบหลักสูตรให้มีขอบเขตกว้างเกินความจำเป็น แต่ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมและยกระดับชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยในระดับที่สูงขึ้น 

   4. ควรมีการสร้างความเข้าใจที ่ถูกต้องแก่ผู ้ที ่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนหน่วยงาน             
หรือผู ้ว ่าจ้างในอนาคต เพื ่อให้ทราบถึงลักษณะของหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรมุ่งผลิต อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจน และสามารถ
นำไปสู่การยอมรับในระดับวิชาชีพและการจ้างงานอย่างเหมาะสมในอนาคต 

   5. หลักสูตรควรจัดทำแผนความคุ้มค่าเชิงการเงิน (Financial Balance) เพ่ือประเมินความเหมาะสม
ในการเปิดการเรียนการสอนโดยพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายหลักหรือลูกค้าของหลักสูตรคือใคร มีพื้นฐานหรือ
ความเชี่ยวชาญในด้านใด และมีความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาในด้านใดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์           
จุดแข็งของหลักสูตรอย่างชัดเจน เพื ่อใช้เป็นเหตุผลที ่ทำให้ผู ้เรียนตัดสินใจเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัย                
และกำหนดจำนวนผู ้เรียนเป้าหมายในแต่ละปีอย่างเหมาะสม เพื ่อให้หลักสูตรสามารถดำเนินการได้                
อย่างต่อเนื ่องและยั ่งยืนในระยะยาว ทั ้งนี ้ ควรมุ ่งเน้นกลุ ่มเป้าหมายที ่อยู ่ในพื ้นที ่หรือภูมิภาคก่อน                  
โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาผู้เรียนจากเขตเมืองใหญ่เป็นหลัก 

   6. การจูงใจกลุ่มเป้าหมายยังขาดความชัดเจน ดังนั้น การวางแผนด้านการตลาดควรเน้นการสื่อสาร
จุดแข็งของหลักสูตรอย่างชัดเจนว่าแตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่นอย่างไร และสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ได้ในประเด็นใดบ้าง นอกจากนี้ ควรมีการสร้างเอกลักษณ์หรือแบรนด์ของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการจดจำและ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยควรนำเสนอผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการเรียน เช่น ทักษะที่ได้รับ เส้นทางอาชีพ 
หรือศักยภาพในการเติบโตในสายงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นภาพความสำเร็จที่เป็นไปได้เมื่อเข้าศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าว 



 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ ครั้งท่ี 4/2568 

-๑๖- 

   7. หลักสูตรถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย หากต้องการพัฒนา
หลักสูตรให้สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะหากหลักสูตรมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็น
พื้นฐานสำคัญ ผู้เรียนจึงควรมีทักษะหรือความสนใจในด้านนี้ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ควรกำหนด
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยมุ่งไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์
อย่างเข้มข้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงนักเรียนที่มีศักยภาพ 

   8. หากหลักสูตรมีความชัดเจนและมีความพร้อมในการดำเนินการ สามารถยื่นขอรับงบประมาณ
สนับสนุนการสอนจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้มีการสนับสนุนทางด้านนี้อยู่แล้ว นอกจากนี้ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังมีงบประมาณพิเศษที่สามารถยื่นขอสนับสนุน             
ได้เช่นกัน 

   9. หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หลักสูตรในด้านปัญญาประดิษฐ์อาจมีการเชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบ, การสร้าง, และการใช้งานหุ่นยนต์ (Robots) เพื่อช่วยในการทำงานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้  
(Robotics) ซึ ่งเป็นการพัฒนาที ่ต ้องการการลงทุนสูง จึงอาจจำเป็นต้องพึ ่งพาเครือข่ายความร่วมมือ           
จากภาครัฐหรือเอกชนในการสนับสนุน นอกจากนี ้ หลักสูตรในด้านนี ้มีการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนา            
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตามและปรับตัวให้ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) และมอบหมายให้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการแก้ไข
ก่อนเปิดสอนในปีการศึกษา 2568 

 

๔.9  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 

ตามที่ นายชวลิต  รักษาริกรณ์  จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ครบวาระในวันที ่ 1 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2568 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ  ๖  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี  พ.ศ.  ๒๕61 

  “ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก ๑ คน  เป็นประธาน 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะที่มีการ

สรรหา  คัดเลือกกันเอง  ๑  คน  เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่มิใช่ผู้เข้ารับการสรรหาคัดเลือกกันเอง  ๑  คน   

เป็นกรรมการ 
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
(๕) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
การแต่งตั ้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั ้งก่อนที ่คณบดีจะครบวาระ                    

ตามมาตรา ๓๘   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือหลังจากที่
คณบดีพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗               
ภายใน ๖๐ วัน แล้วแต่กรณี 

 
/ในกรณี... 



 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ ครั้งท่ี 4/2568 

-๑๗- 

ในกรณีที ่ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการตามวรรคสองได้ ให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อ                 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย” 

จ ึงนำเสนอต ่อสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อโปรดพิจารณาแต่งต ั ้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี                       
คณะเกษตรศาสตร์ 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
1) นางนวรัตน์  ทรงเกียรติกุล    ประธาน 

           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  แสงอุทัย   กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร   
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์  กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
4)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ            กรรมการ 
5)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ 

  2. เห็นชอบแนวทางในการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
1)  สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพแบบบูรณา

การศาสตร์ สร้างนิเวศการเรียนรู้ให้นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายให้ตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
(Food Security) และการสร้างการเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร 

2)  สามารถนำองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ในประเด็นเกษตรและ
อาหารในพื้นที่บริหารการศึกษา เพื่อสร้างความรู้พัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
(Value based Economy) 

3)  สามารถบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพลิกฟื้นบนความเปลี่ยนแปลง               
ที ่พลิกผันแปรปรวนได้เร็ว (Resilience) ของสถาบันอุดมศึกษาในมิติของการพึ่งพาตนเองด้วยวิชาการ                
ของคณะได ้

4)  สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะภาษา และทักษะด้านดิจิทัล โดยเฉพาะ
ทักษะทางด้านการใช้ Generative AI ได ้

5) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เข้าสู่ระดับ
มาตรฐานคุณภาพได้ 

6)  สามารถบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายใน
และภายนอกคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔.10  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ด้วย รองศาสตราจารย์กันต์  อินทุวงศ์ จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 นั้น 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ  ๖  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี  พ.ศ.  ๒๕61 

 
 

/ข้อ 6... 
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-๑๘- 

  “ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  ประกอบด้วย 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก ๑ คน  เป็นประธาน 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะที่มีการ 
     สรรหา คัดเลือกกันเอง  ๑  คน  เป็นกรรมการ 

    (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่มิใช่ผู้เข้ารับการสรรหาคัดเลือกกันเอง  ๑  คน   
                             เป็นกรรมการ 

  (4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
  (5)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งก่อนที่คณบดีจะครบวาระตาม

มาตรา ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือหลังจากที่คณบดีพ้น
จากตำแหน่ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายใน ๖๐ วัน 
แล้วแต่กรณ ี

ในกรณีที ่ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการตามวรรคสองได้ ให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อ              
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย” 
  จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1)  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  ประธาน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รดี  ธนารักษ์   กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร   
3)  รองศาสตราจารย์สิริวดี  พรหมน้อย   กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
4)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ              กรรมการ 
5)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย               กรรมการและเลขานุการ 

  2. เห็นชอบแนวทางในการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 
1.  สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ

แบบบูรณาการศาสตร์และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สร้างนิเวศการเรียนรู ้ให้กับนักศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมายให้ตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) และการสร้าง
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.  สามารถนำองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ในประเด็นเทคโนโลยี   
ที่เหมาะสมในพื้นที ่บริการการศึกษา เพื่อสร้างความรู ้พัฒนาพื้นที ่เพื่อยกระดับและลดความเหลื่อมล้ำ                  
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือการพัฒนาและการเรียนรู้ 

3.  สามารถบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพลิกฟื้นบนความเปลี่ยนแปลง            
ที ่พลิกผันแปรปรวนได้เร็ว (Resilience) ของสถาบันอุดมศึกษาในมิติของการพึ่งพาตนเองด้วยวิชาการ                 
ของคณะได ้

 
/4. สามารถ... 
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4.  สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะภาษา และทักษะด้านดิจิทัล โดยเฉพาะ
ทักษะทางด้านการใช้ Generative AI ได ้

5.  
6.  สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เข้าสู่ระดับ

มาตรฐานคุณภาพได้ 
7.  สามารถบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายใน

และภายนอกคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.11 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
                   

ด้วย  รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  ครบวาระในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2568 นั้น 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 8 และข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี  พ.ศ. 2566  ความว่า 

“ข้อ  8  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ   ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู ้คัดเลือกจำนวนหนึ ่งคน                  

เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู ้คัดเลือกจำนวนหนึ ่งคน                          

เป็นกรรมการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
4. บุคลากรซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีของผู้เข้ารับการ

สรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ” 
ข้อ 9 การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อ 8(4) ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการโดยให้หน่วยงานระดับ

คณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และสำนักงานอธิการบดี จัดให้
บุคลากรในสังกัดคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และเสนอรายชื่อบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกไปยังมหาวิทยาลัย 

ให้บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ทำการคัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวนสองคนเพื่อเป็น
กรรมการสรรหาตามข้อ 8(4)” 

  จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานกรรมการ 

2. เห็นชอบให้ นางศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
3. สภามหาวิทยาลัยเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน เป็นกรรมการ ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ธงทอง  จันทรางศุ 2. รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ 3. รองศาสตราจารย์ดวงพร  ภู่ผะกา และมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบทามสอบถามความสมัครใจ 

4. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์              
ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี  พ.ศ. 2566   

5. นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

/4.12 พิจารณา... 
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 4.12  พิจารณา ผลการพิจารณาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
 

  (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  วาระระดมความคิด 
 

-ไม่มี- 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 6.1  รายงานงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณและงบประมาณเงินรายได้                 
ซ่ึงมหาว ิทยาล ัยได ้จ ัดสรรงบประมาณดังกล ่าวตามพันธก ิจและว ัตถ ุประสงค ์ของมหาว ิทยาลัย                
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังนี้ 
 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(ข้อมูลจากระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี (GrowFa-MIS)  
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568) 

 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
ประเภทเงิน งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ ร้อยละการใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 323,403,600.00 151,294,399.30 172,109,200.70 46.78 
ค่าสาธารณูปโภค     - - 
ค่าครุภณัฑ ์ 26,692,550.00 4,326,420.00 22,366,130.00 16.21 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 71,032,900.00 560,000.00 70,472,900.00 0.79 
เงินอุดหนุน 77,706,650.00 26,353,408.73 51,353,241.27 33.91 
รายจ่ายอื่น -   - - 
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสด ุ -   - - 

รวม 498,835,700.00 182,534,228.03 316,301,471.97 36.59 
 

งบเงินรายได้ 
ประเภทเงิน งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ ร้อยละการใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 88,476,200.00 36,769,956.30 51,706,243.70 41.56 
ค่าสาธารณูปโภค 7,744,589.86 6,931,808.43 812,781.43 89.51 
ค่าครุภณัฑ ์ 244,040.00 162,250.00 81,790.00 66.49 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,427,000.00 966,500.00 460,500.00 67.73 
เงินอุดหนุน 26,339,870.14 10,039,181.82 16,300,688.32 38.11 
รายจ่ายอื่น 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00 
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสด ุ         

รวม 125,231,700.00 55,869,696.55 69,362,003.45 44.61 
 

         
/สรุป... 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ (หน่วย : ร้อยละ) 
 

ประเภทงบ งบประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้ 
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ 36.59 44.61 
แยกเป็น     
 - รายจ่ายประจำ 44.29 44.30 
 - รายจ่ายงบลงทุน 5.00 67.55 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย     
 - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.79 67.73 
 - ครุภัณฑ ์ 16.21 66.49 

 

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

6.2  รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/2568 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 
มีนาคม พ.ศ. 2568  ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม  ชั้น 4  อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นั้น 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2568  
และได้แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 7.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์  บุญสาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถาม 
                 เรื่องรถบัส 30 ที่นั่ง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์  บุญสาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามเรื่องรถไฟฟ้า 
ว่าตามที่ได้สนับสนุนรถบัส 30 ที่นั ่งให้กับวิทยาลัยน่าน ซึ่งรถดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื ่อนไขการรับประกัน                  
จากบริษ ัทผ ู ้จำหน ่าย โดยบริษ ัทจะร ับผ ิดชอบในการซ่อมแซม และหากไม่สามารถซ่อมแซมได้                       
จะต้องดำเนินการเปลี่ยนคันใหม่ให้ อย่างไรก็ตามทราบข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่รถเกิดปัญหา มหาวิทยาลัย            
ต้องเป็นผู้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเอง ซึ่งควรมีการประสานงานกับบริษัทให้ดำเนินการแก้ไข  
ให้แล้วเสร็จโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ทราบเพิ่มเติมว่าขณะนี้ระยะเวลาการรับประกันตามสัญญาได้สิ้นสุด             
ลงแล้ว จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลในประเด็นดังกล่าว  

นายปริญญา  บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทราบข้อมูลว่า
วิทยาลัยน่านได้ส่งคืนรถมายังมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการซ่อมแซม และมาทราบในภายหลังว่าหมดระยะเวลา
ประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์  บุญสาลี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/7.2 กำหนดการ... 
 



 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ ครั้งท่ี 4/2568 

-๒๒- 

 ๗.2  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 5/2568 
 

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2568 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2568  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 13.40 น. 
 

 
  

(นางสาวศุภมาส  มณเฑียร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 




